

Trung tâm Khôi phục Thảm họa làm việc tại Quận Cheatham

Release Date: Tháng 1 6, 2024

NASHVILLE - Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Tennessee và FEMA đã mở một Trung tâm Phục hồi Thảm họa ở Quận Cheatham để giúp những người bị ảnh hưởng bởi cơn lốc xoáy tháng 12.

Địa điểm Trung tâm:

Quận Cheatham: McCullough Community Room (Phòng Cộng đồng McCullough), 334 Frey St. Ashland City, 8 giờ sáng đến 7 giờ tối tại Thị trấn Hai-Thị trấn Bly, 1 giờ chiều đến 5 giờ chiều vào ngày Chủ Nhật.

Các Trung tâm đã làm việc trước đây:

Quận Davidson: Public Library (Thị trấn Công cộng Nashville), 610 Gallatin Pike S., Madison, 8 giờ sáng đến 7 giờ tối tại Thị trấn Hai-Thị trấn Bly, 1 giờ chiều đến 5 giờ chiều vào ngày Chủ Nhật.

Quận Dickson: Bibb-White Bluff Civic Center (Trung tâm hành chính Bibb-White Bluff), 1054 Old Charlotte Rd., White Bluff; 8 giờ sáng đến 7 giờ tối tại Thị trấn Hai-Thị trấn Bly, 1 giờ chiều đến 5 giờ chiều vào ngày Chủ Nhật.

Quận Montgomery: Clarksville-Montgomery Public Library (Thị trấn Công cộng Quận Clarksville-Montgomery), 350 Pageant Lane #501, Clarksville; 9 giờ sáng đến 8 giờ tối tại Thị trấn Hai-Thị trấn N. 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều tại Thị trấn Sáu-Thị trấn Bly, 1 giờ chiều đến 5 giờ chiều vào ngày Chủ nhật.

Quận Sumner: Gallatin Public Utilities (Các tiện ích công cộng Gallatin), 239 Hancock St., Gallatin; 8 giờ sáng đến 7 giờ tối tại Thị trấn Hai-Thị trấn Bly, 1 giờ chiều đến 5 giờ chiều vào ngày Chủ nhật.



FEMA

Page 1 of 2

Trung tâm Khôi phục Thảm họa cung cấp cho những nhân viên các thông tin từ các Cơ quan Tiểu bang Tennessee, FEMA và Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA). Những nhân viên có thể nhận trợ giúp khi nộp đơn xin hỗ trợ liên bang, tìm hiểu về các loại trợ giúp đang có, tìm hiểu về quy trình kháng cáo và nhận thông tin cập nhật về các vấn đề.

Những nhân viên các quận Cheatham, Davidson, Dickson, Gibson, Montgomery, Stewart và Sumner có thể hỏi về việc hỗ trợ tài chính của FEMA cũng như các chương trình khác, ví dụ như trợ cấp cho thuê nhà, các khoản trợ cấp tài sản cá nhân và các chi phí liên quan đến thiên tai không có bảo hiểm tài sản. Những nhân viên có thể biết thêm trung tâm nào hỗ trợ họ về các vấn đề.

Ngoài việc trung tâm khôi phục thảm họa, chủ nhà và người thuê nhà có thể đăng ký bằng cách truy cập trực tuyến vào disasterassistance.gov, sử dụng ứng dụng di động FEMA hoặc gọi 800-621-3362. Ứng dụng này giúp làm việc hàng ngày và trợ giúp sẵn sàng bằng hỗ trợ các ngôn ngữ khác nhau. Nếu quý vị sử dụng dịch vụ chuyển tiếp, chương trình hỗ trợ chuyển tiếp video (VRS), ứng dụng này có thể hỗ trợ các dịch vụ khác, hãy cung cấp cho FEMA sử dụng quý vị cho dịch vụ đó.

Trung tâm Khôi phục Thảm họa có những người hỗ trợ dành cho người khuyết tật. Họ có thể hỗ trợ công nghệ trợ giúp cho phép những nhân viên tác vụ nhân viên. Dịch vụ hỗ trợ xa bằng video sẵn sàng và ngôn ngữ ký hiệu trực tiếp theo yêu cầu. Các trung tâm cũng có bãi đỗ xe dành cho người khuyết tật, ứng dụng hỗ trợ dành cho người khuyết tật và nhà vệ sinh đặc biệt.

Để biết thêm thông tin về khôi phục thảm họa của Tennessee, hãy truy cập fema.gov/disaster/4751. Theo dõi FEMA trên X, trang này là Twitter, tại twitter.com/femaregion4 và tại facebook.com/fema. Theo dõi Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Tennessee tại facebook.com/TennesseeEMA.



FEMA